

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๘๘/ว๔๓๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการส่งเสริมความมั่นคงและสร้างการรับรู้สถาบันหลักของชาติ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรม (Influencer) เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชนและเยาวชน ให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยกำหนดเปิดสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการดังกล่าว ให้กับบุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายและตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ ได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ ด้วยทัศนคติเชิงบวก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการและบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้โดยตรงที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. นาวาอากาศเอก ธีรชัย ชื่นใจ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๙๙๐ ๙๗๙๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมและคุณสมบัติการคัดเลือกตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕



รายละเอียดกิจกรรม คุณสมบัติการคัดเลือก

“เรียนดี มีความสุข”

โครงการส่งเสริมความมั่นคงและสร้างการรับรู้สถาบันหลักของชาติ

กิจกรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ต่อยอดอนาคต

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีสถาบันหลักคือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย เป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นภัยต่างๆ ประการ ไม่ว่าจะเป็นภัยรุกรานของประเทศอื่น ภัยจากการล่าอาณานิคมและการแผ่ขยายลัทธิการปกครอง อีกทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ และเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบมาจนปัจจุบัน

ด้วยสังคมไทยในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมสู่วัตถุนิยม การวิวัฒนาการเทคโนโลยีทำให้มนุษย์ขาดการมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกัน ขาดการคิดวิเคราะห์แยกแยะในการรับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและเป็นเท็จหลากหลายช่องทาง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ โดยที่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันขาดการศึกษา อบรม รักเหง้าประวัติศาสตร์ชาติไทย วัฒนธรรมไทย ตลอดจนหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรง ขาดความรักและความสามัคคี อีกทั้งการบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติในรูปแบบกระบวนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยข้อมูลเท็จ จิตวิทยา ปลุกฝังค่านิยมผิดๆ การใช้มวลชนและสร้างวาทกรรมความเห็นต่างบนพื้นฐานขาดความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศป.๑ กอ.รมน. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบความมั่นคงของรัฐ มีหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่จักต้องเทิดทูน พิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ กระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจ เห็นความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศป.๑ กอ.รมน. จึงได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้โดย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดสำนึกที่ดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และใช้ “ผู้นำทางความคิด” Key Opinion Leader (KOL) ผ่านบุคคลที่มีผู้ติดตาม (Influencer) บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ในการสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของบ้านเมือง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทยสร้างความภาคภูมิใจให้รักชาติ
๓. เพื่อส่งเสริมการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม การเคารพในความแตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญกับทุกศาสนาโดยยึดหลักตามคำสอนของศาสนาที่ถูกต้อง
๔. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและเยาวชน

เป้าหมาย

ประชาชน เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา

วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างการตระหนักรู้โดยประชาชนมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพ

การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผลิตเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจในการรักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นเป้าหมายของกิจกรรม ในการส่งเสริมความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและประชาสังคม มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการของชาติไทย ดังนี้

๑. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเป้าหมาย โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. ได้แก่ เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์จากภาครัฐและเอกชน, ประชาสัมพันธ์จังหวัด และผู้แทนจาก กอ.รมน. จังหวัด โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมแต่ละภาค ดังนี้ ภาค ๑ รวม ๒๖ จังหวัด ภาค ๒ รวม ๒๐ จังหวัด ภาค ๓ รวม ๑๗ จังหวัด ภาค ๔ รวม ๑๔ จังหวัด รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๔ ภาค ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน

๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อและการส่งเสริมสถาบัน ในหัวข้อ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) กระบวนการคิดและสื่อสาร เพื่อผลรับเชิงบวก โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผลิตเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจในการรักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างสร้างสรรค์และเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่

๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย ในมิติต่างๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ล้วนสะท้อนคุณค่าความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ในมุมมองใหม่ ที่ผู้คนอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ มาใช้ในการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกันระดมความคิดภายในกลุ่ม เพื่อตกผลึกความรู้สู่การต่อยอดข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชื่อมโยงสู่วิวัฒนาการพัฒนาการของประเทศไทย เพื่อนำไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตเนื้อหาสื่อที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติบนช่องทางออนไลน์ กำหนดรูปแบบสื่อในลักษณะบทความพร้อมภาพถ่าย หรือวีดิทัศน์ เพื่อส่งเสริมสถาบันชาติที่มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ เป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมจำนวนผลผลิตสื่อออนไลน์ตลอดกิจกรรมทั้ง ๔ ภาค

๕. จัดกิจกรรมการแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในมิติการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ ที่มีเนื้อหาโดดเด่น สร้างมุมมองใหม่ และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อบทบาทของสถาบันชาติ มีเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจได้ทั้งกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ชมทั่วไป เพื่อเกิดสื่อส่งเสริมสถาบันชาติต้นแบบที่สามารถนำไปเผยแพร่หรือใช้ประกอบการรับรู้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิวัฒนาการชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๖. ระยะเวลาดำเนินการ ภาค ๑ ระยะเวลา ๔ วัน ๓ คืน ภาค ๒-๔ ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน จัดกิจกรรมจำนวน ๔ ครั้ง สถานที่จัด สถานที่ราชการและเอกชน

๗. ให้การสนับสนุนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตามกำหนดการ

กิจกรรมที่ ๒ การผลิตสื่อวีดิทัศน์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เพื่อขยายผลผลิตจากการจัดกิจกรรมเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง พร้อมทั้งสนับสนุนการเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดำริ ต่างๆ รวมถึงโครงการที่สอดคล้องกับพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด

กิจกรรมที่ ๓ การสร้างพื้นที่ส่วนกลางบนโลกออนไลน์ ในลักษณะเฟสบุ๊คแฟนเพจ และช่องยูทูปเพื่อการ สื่อสารอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้เป็นวงกว้าง

พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ และ กอ.รมน.จังหวัด ๗๗ จังหวัด

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ก.ค. - ก.ย.๖๗

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศปป.๑ กอ.รมน. (สคส.ศปป.๑ กอ.รมน.)

การติดตามและประเมินผล : โดย ศปป.๑ กอ.รมน., กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ และ กอ.รมน.จังหวัด ๗๗ จังหวัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เกิดเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ในทุกจังหวัด ที่มีความสามารถเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับสถาบันหลักของ ชาติได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ ด้วยทัศนคติเชิงบวก

๒. เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาท คุณูปการของสถาบันหลักของชาติ รวมถึง ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในมิติต่างๆ นำมาซึ่งความรักความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ และความภาคภูมิใจในชาติ

๓. เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้เพิ่มมากขึ้น เกี่ยวกับความสำคัญของกระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณ (Critical Thinking)

๔. เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของ ประเทศไทยที่ทรงคุณค่าในมิติต่างๆ เกิดสำนึกรัก และความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ให้คงอยู่

รายละเอียดโครงการ



-รายละเอียดกิจกรรม-



คุณสมบัติการคัดเลือก

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ท่องอดอนาคต

◆◆ เล่าเพราะรัก ◆◆
TO KNOW TO LOVE TO TELL



ค้นหาผู้มีใจรักการสร้างคอนเทนต์
เล่าเรื่องอย่างทรงพลัง และสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
เอกลักษณ์ชาติไทย

เข้ารับการอบรมหลักสูตร

- 1 "พัฒนากระบวนการคิดและศิลปะการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์"
- 2 อบรมเทคนิคการตัดต่อคลิปด้วยโทรศัพท์มือถืออย่างมีชั้นเชิง
- 3 ลงพื้นที่จริง และทำเวิร์กช็อปผลิตคอนเทนต์
- 4 คัดเลือกสุดยอด Creative Content Creator ประจำภาค

หมายเหตุ

ข้อกำหนดการสมัคร :
สมัคร 1 คน ต่อ 1 ภาคเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในช่องทางไลน์ภาค



รายละเอียดกิจกรรม

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1-31 พ.ค. 2567



ภาคกลาง



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ภาคเหนือ



ภาคใต้